

HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG  
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tam Đường, ngày 27 tháng 12 năm 2023

\*

Số 130 - CV/BTGHU

Định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm  
quý I/2024 đối với Báo cáo viên cấp huyện

*Kính gửi:* Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện.

Căn cứ Quy chế số 13-QC/HU, ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Quy chế hoạt động của Báo cáo viên của Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng nội dung tuyên truyền đối với Báo cáo viên cấp huyện quý I/2024 như sau:

**I. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện**

1. Việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh, của Huyện về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Trong đó tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2024 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tuyên truyền đậm nét về những thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu và các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024); nâng cao ý thức tự giác của Nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng pháo, vật liệu nổ, phòng, chống dịch bệnh; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động.

Tuyên truyền nhấn mạnh về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán.

2. Tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)<sup>1</sup>; các kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện các

<sup>1</sup> *Nghị quyết số 42-NQ/TW*, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. *Nghị quyết số 43-NQ/TW* về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. *Nghị quyết số 45-NQ/TW* về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

ng nghị quyết Hội nghị Trung ương 8. Tập trung làm rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết, kế hoạch.

3. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chương trình hành động, Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện các văn bản của Trung ương Đảng (khóa XIII), các Nghị quyết, đề án, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Tuyên truyền thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam, các sản phẩm in hình cờ Đảng và hình bản đồ Việt Nam trên địa bàn, nhất là trong trang trí khánh tiết hội trường, phòng họp, phòng tiếp khách, phòng truyền thống; khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị; trên đường phố, nơi công cộng; trên các panô, áp phích...

## **II. Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

1. Tuyên truyền Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”.

2. Tuyên truyền những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới tôn vinh, ghi danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

## **III. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh huyện năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024**

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ những vấn đề như sau:

1. Làm rõ những khó khăn, thách thức của bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước năm 2023; từ đó khẳng định sự sáng suốt, đúng đắn, nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

2. Khẳng định kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2023 là sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

3. Tuyên truyền kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của đất nước, của tỉnh, huyện trong đó chú trọng các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024, gắn với việc tuyên truyền sự chủ động, tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

#### **IV. Tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực**

1. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là những quy định mới của Bộ chính trị như: Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

2. Tuyên truyền kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh, huyện; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm, nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

3. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời phát hiện, định hướng dư luận xã hội; phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc lợi dụng công tác phòng chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước.

#### **V. Tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, công tác đối ngoại**

1. Tuyên truyền các nhiệm vụ quốc phòng địa phương trọng tâm năm 2024. Tuyên truyền công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2024, trong đó tập trung phổ biến để các tầng lớp Nhân dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần cống hiến, bảo vệ tổ quốc của lực lượng thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự; nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, định hướng, động viên kịp thời; phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng công tác tuyển quân nhằm chia rẽ đoàn kết nội bộ, gây mất ổn định chính trị.

2. Tuyên truyền kết quả nổi bật về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2023; các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; các hoạt động đối ngoại Đảng, Nhà nước, ngoại giao Nhân dân quan trọng trong quý I/2024.

#### **VI. Tuyên truyền một số nội dung khác**

1. Tuyên truyền các hoạt động, thông tin liên quan trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004-01/01/2024); các thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, khẳng định sự chuyển biến, thay đổi diện mạo của Lai Châu sau 20 năm thành lập tỉnh... định hướng dư luận, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan các hoạt động, công trình kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

2. Tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong chấp hành các quy định về an ninh mạng, quản lý thông tin, dữ liệu cá nhân; cảnh báo các phương thức lừa đảo trên không gian mạng.

3. Tuyên truyền các sự kiện kỷ niệm quan trọng diễn ra trong quý.

Ngoài các nội dung trên, các Báo cáo viên căn cứ Hướng dẫn tuyên truyền hằng tháng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và địa bàn, lĩnh vực công tác để lựa chọn nội dung nội dung tuyên truyền đảm bảo phù hợp với từng thời điểm, thiết thực, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu BTGHU.

**TRƯỞNG BAN**

**Phạm Hải Đường**